



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคถนนประชาร่วมจิตร หมู่ที่ ๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง รายละเอียดดังนี้

โครงการวางท่อขยายเขตประปาภูมิภาคถนนประชาร่วมจิตร หมู่ที่ ๔ ( รายละเอียดตามแบบของสำนักงานประปาเขต ๔ ) กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๐๐๐.-บาท ( ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) กำหนดขายเอกสารสอบราคาชุดละ ๖๐๐.-บาท ( หกร้อยบาทถ้วน )

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา และองค์การบริหารส่วนตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้างหรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไปรวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๙,๐๐๐.-บาท ( สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นที่วานั้น
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
๖. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น. โดยให้มาพร้อมกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา และกำหนด รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันเดียวกัน เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หากไม่ไปดูสถานที่และฟังคำชี้แจงตามวันเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้นั้น ได้ดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว จะนำมาเป็นข้ออ้างเพื่อการใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

กำหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และกำหนดให้วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ชั้น๒ ) ที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือจนกว่าจะหมดผู้ที่มาขอยื่นซองสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  
๐ - ๗๗๓๑ - ๙๗๔๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)



(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

